



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้กำหนดการสอบคัดเลือกภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันเสาร์
ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์
ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือก
จึงกำหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันการทุจริต โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ ดังนี้

๑. การคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้มอบนโยบาย
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิธีการ
ของทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด รอบคอบ รัดกุม และแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน

๒. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ทุกคน กระทำการใดๆ อันแสดงเจตนาหรือสื่อเจตนาในการกวาดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย
แจกจ่าย หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ทุกคน วางตัวเป็นกลาง และช่วยทางราชการสอดส่อง ดูแล ควบคุม กำกับ บุคลากรทุกคนให้มี
พฤติกรรมที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

๔. ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ในการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มาตรการดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี รวมถึงผลดีต่อองค์กร

๕. อย่างหลงเชื่อบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ โดยแอบอ้างตนเองเป็นคนสนิทใกล้ชิดหรือเป็นญาติ
กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ หรือผู้ใหญ่ในวงการศึกษ หรือวงราชการ
หรือกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก สามารถช่วยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น อ้างว่าจะสามารถ
นำข้อสอบคัดเลือกมาให้ศึกษาดูก่อนสอบได้ และเรียกร้องเอาทรัพย์สินจากผู้สมัครสอบคัดเลือกที่หลงเชื่อ

พฤติกรรมพฤติกรรมหลอกลวงเหล่านี้มีเกิดขึ้นเสมอที่เราเรียกว่า “ตกเบ็ด” เมื่อสอบคัดเลือกได้ตามที่ได้ตกลงไว้ ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวาย ซึ่งต้องตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและกรรมการสอบสวนทางวินัยตามมา

ในการดำเนินการสอบรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองบ้านเมืองที่ดี หลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบคัดเลือก ขอให้ท่านตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูลหากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
หมายเลข ๐๙๒-๕๔๘๗๒๒๗
๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
หมายเลข ๐๘๖-๒๓๘๑๙๙๑
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลข ๐๘๔-๙๕๕๒๘๑๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเคน อาจดวงดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒